

# TOUR MÙA NƯỚC NỔI – ĐỒNG THÁP – KDL GÁO GIỒNG – KHÁCH SẠN 03 SAO

(Thời gian 02 ngày 01 đêm)

Phương tiện: xe du lịch đời mới

Khách sạn: 03 sao

*Miền Tây là một vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng bằng Nam bộ hoặc miền Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi thân thương của người dân Việt Nam là Miền Tây. Miền Tây được thiên nhiên ưu ái với rất nhiều cây trái quanh năm, cùng với đó, nơi đây còn có rất nhiều kênh rạch, sông ngòi, chính vì thế mà nơi đây luôn là nơi có rất nhiều loài tôm cá. Hãy cùng du lịch Nam Thiên trở về với người dân nơi đây, trải nghiệm cảm giác đi thuyền, bắt cá và cùng trải nghiệm những nét thú vị của thiên nhiên nơi Miền Tây sông nước vào mùa đẹp nhất trong chuyến tour Mùa Nước Nổi - Đồng Tháp nhé!*

**NGÀY 01: TP HỒ CHÍ MINH – LÃNG CỤ NGUYỄN SINH SẮC – PHƯỚC KIẾN TỰ - LÀNG HOA TÂN QUY ĐÔNG (Ăn, Sáng, Trưa, Chiều)**

**04h00:** Xe và HDV Cty Du Lịch Nam Thiên đón đoàn tại điểm hẹn, đoàn khởi hành đi **tour Đồng Tháp**. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại **nhà hàng Long Định- Tiền Giang** với đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho. Tiếp tục lộ trình đoàn cùng HDV Cty tìm hiểu về Miền Tây, một trong những vựa lúa lớn nhất cả nước. Đoàn tham gia vào các trò chơi vui nhộn trên xe như: **Ông Ba – Bà Bảy, Tiếng Hồ Sông Hậu, Siêu Thị Trái Cây, Vạch lá tìm sâu,..,kết hợp với chương trình karaoke có thưởng trên xe.**

**10h00:** Đoàn đến tham quan **Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc** (gồm nhà sàn Bác Hồ, Khu mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Làng Hòa An xưa – nơi tái hiện ngôi làng mà Cụ Nguyễn Sinh Sắc từng sống trước đây).

**11h30:** Đoàn di chuyển vào nhà hàng dùng cơm trưa.

**13h30:** Đoàn đến với **Đồng Tháp, Khởi hành tham quan Phước Kiến Tự - điểm tham quan không thể bỏ qua khi chúng ta đến với Đồng Tháp**. Nằm khá sâu trong xã Hòa Tân (Châu Thành, Đồng Tháp) nhưng ngôi chùa **Phước Kiến** vẫn được nhiều du khách biết tới bởi loài sen vua. Sau khi đi vào lễ, hầu hết du khách đều dành thời gian đi ngắm cảnh xung quanh khuôn viên chùa. Trong chùa trồng rất nhiều loại cây hoa, quả khác nhau nhưng điểm thu hút nhất vẫn là ao sen phía bên cạnh chùa. Mùa nước nổi tháng 9-10 cũng là lúc thích hợp để bạn đi ngắm sen vua. Bởi lúc đó, lá sen ra nhiều, to, dày dặn, bao phủ kín mặt ao. Ngoài lá sen lớn, ngôi chùa nhỏ còn nổi tiếng với ông Quy (Rùa) nặng cả trăm kg. Theo chuyện kể lại, ông Quy từng bị bắt đi nhưng

đã trốn thoát, vượt vài chục km về chùa. Sau này rùa mất, sư trụ trì thương tiếc giữ lại đem thờ cúng. Trong chùa hiện cũng nuôi một vài chú rùa nhỏ, gần gũi, thân thiện với du khách.

**15h30:** Đoàn khởi hành tham quan **Làng Hoa Tân Quy Đông**. **Làng hoa Tân Quy Đông còn gọi là Vườn hoa Tân Quy Đông hay Làng hoa Sa Đéc**, thuộc xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là một làng nghề truyền thống cả trăm năm, nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lồng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng, và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiểng. Đến làng hoa Tân Quy Đông, dù bất cứ tháng nào trong năm bạn cũng có thể ngắm hoa thỏa thích với nhiều chủng loài, màu sắc, hương thơm. Đặc biệt, khi những cánh én chao lượn báo hiệu mùa xuân đã đến, cũng là lúc làng hoa Tân Quy Đông vào hội, các loài hoa đua nhau tỏa hương, khoe sắc trong ánh nắng vàng nhẹ nhẹ gió xuân, như đón chào lữ khách về thăm.

**17h00:** Đoàn về lại **Khách sạn** (tiêu chuẩn 3\*), nhận phòng và nghỉ ngơi và dùng cơm tối ngay tại khách sạn.

**Buổi tối:** Đoàn nghỉ ngơi, tự do tham quan **Cao Lãnh** về đêm.

## **NGÀY 02: ĐỒNG THÁP – KDL GÁO GIỒNG - TP HỒ CHÍ MINH**

**(Ăn, Sáng, Trưa)**

**06h30:** Đoàn trả phòng, dùng *điểm tâm sáng Buffet* ngay tại khách sạn và khởi hành đi tham quan theo chương trình **tour Đồng Tháp**.

**08h00:** Đoàn đến chợ **Thống Linh**, lên du thuyền ngắm cảnh sông nước **Miền Tây** mùa nước nổi, di chuyển đến **Khu du lịch Sinh thái Gáo Giồng**, thưởng thức trà và hạt sen rang, quý khách lên đài quan sát ngắm toàn cảnh khu sinh thái với thảm thực vật phong phú như Tràm, Sen, Bông Súng, Năng, Sậy... Nếu có nhu cầu, đoàn tiếp tục xuống xuống ba lá xuyên rừng tràm, tham quan khu vườn chim thiên nhiên gồm nhiều loại chim như Cò, Vạc, Trích, Le Le....(chi phí tự túc)

**11h30:** Đoàn dùng cơm trưa tại **KDL Gáo Giồng**, với các món đặc sản của **tour Đồng Tháp** như: Ngoài ra du khách có thể nhắm một chút rượu nếp pha mật ong, đây là loại rượu đặc sản của du lịch Gáo Giồng cùng với thưởng thức điệu hò, câu vọng cổ mộc mạc từ xa vọng lại giữa không gian tĩnh lặng do những cô thôn nữ miệt vườn của khu du lịch phục vụ. Sau thời gian dùng cơm trưa tại nhà hàng, du khách sẽ giành một chút thời gian câu cá thư giãn bên chiếc vũng cạnh ao sen và sân chim Trích, để tận hưởng không khí trong lành của vùng quê sông nước Gáo Giồng. Đặc biệt trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật hàng khu du lịch có dịch vụ làng ẩm thực tự chọn với các đặc sản đồng quê. (Làng ẩm thực tự chọn). Đặc biệt và độc đáo của **tour Đồng Tháp**.

**14h30:** Đoàn khởi hành về **TP. HCM**, trên đường đoàn tham quan và mua sắm đặc sản **nem Lai Vung**- một thương hiệu trứ danh gắn liền với vùng đất trù phú này.

**18h00:** Đoàn về đến **TP. HCM**, kết thúc chương trình **tour Đồng Tháp**. Chia tay và hẹn gặp lại!